

## Đội phó nhóm gian lận financial aid: Tăng thêm bài tập

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Tâm (theo USA Today)

Th&#7913; B&#7843;y, 19 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2012 17:50

---

Thành phố gian lận học bổng chính phủ, thường được gọi là “Pell Runners”



*Hình minh họa*

Một số đội học đang gia tăng số lượng bài tập ở nhà để ngăn chặn sinh viên gian lận, không đi học thực sự mà chỉ muốn ăn tiền financial aid của chính phủ liên bang Mỹ.

“Các nhóm gian lận này thường rất thông minh,” theo lời James Berg, phó chủ tịch nhóm Apollo, vốn đi đầu hành chống lại chương trình giáo dục hai năm Axia tại đội học tại trường University of Phoenix.

Tính đến tháng Hai năm nay, công ty này đã thông báo với Bộ Giáo Dục về hơn 800 trường học nghi ngờ gian lận học bổng.

Công ty khám phá ra giới pháp tăng thêm số lượng bài tập sau khi đưa ra chương trình sơ khởi kéo dài ba tuần từ vài năm trước đây nhằm giúp sinh viên thông thạo xem họ có đủ khả năng đáp ứng các đòi hỏi của việc học theo học đội học hay không.

Họ cũng lo ngại bộ đội của thành phố gian lận, vì bu c nh ng ng i này ph i hoàn t t l p h c m i có đ c t i n tr giúp c a chính phủ.

## Đôi phó nhận gian lận financial aid: Tăng thêm bài tập

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Tâm (theo USA Today)

Th&#7913; B&#7843;y, 19 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2012 17:50

---

Tổ chức Liên Hiệp Các Đới Học Công Đới Mỹ (AACCC), trong báo cáo đưa ra hàng tháng qua về chi phí của chương trình học đại học, cũng có các đề nghị tăng cường các giáo sư phải đòi hỏi sinh viên làm việc nhiều hơn trong mùa xuân để ưu tiên trong lớp “đi theo dõi xem sinh viên có thật sự muốn đi học hay không”.

Thành phố nhận gian lận học bổng chính phủ, thông qua đề xuất gọi là “Pell Runners”, vì học đại học chương trình Pell dành cho sinh viên có lợi ích thấp.

Những người này thông qua nhóm để các trường có học phí thấp và không đòi hỏi đi kèm học vụ cao. Họ nộp đơn xin trợ giúp học bổng, có khi dùng tên của người khác, cố gắng người khác ý tham dự và những người ngay tình không biết bị lợi dụng.

Một phần của số tiền được trả cho trường là học phí và các lệ phí; phần còn lại được “bồi hoàn” (refunded) cho sinh viên.

Người sinh viên đáng lẽ ra phải dùng số tiền này để mua sách vở, chi vào việc di chuyển và các chi phí khác. Những thành phố nhận gian lận học bổng ngay sau khi nhận được tiền.

Theo Hiệp Hội Trợ Giúp Tài Chánh Sinh Viên Toàn Quốc (NASFAA) thì số tiền chi trả không đúng của chương trình Pell Grant đã tăng từ \$600 triệu năm 2009 lên \$1 tỷ năm 2011 và con số các trường online bị gian lận đang tăng cao.